



ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัย จราจร



เทศกาลเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว

ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ขอแนะนำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ดังนี้

ตรวจสอบสภาพรถ

ได้แก่ เครื่องยนต์ ยางรถยนต์ ระบบเบรก สัญญาณไฟ น้ำมันเบรก มั่นเครื่องน้ำในหม้อน้ำ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากความบกพร่องของรถรวมถึงจัดเตรียม

อุปกรณ์ประจำรถสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย แม่แรง ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ กากบาทถอดล้อเชือกแผ่นสะท้อนแสง เป็นต้น

เตรียมพร้อมด้านสภาพร่างกาย

ผู้ขับขี่ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือรับประทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท ก่อนออกเดินทาง เพราะจะทำให้สมรรถนะในการขับขี่ลดลง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน หากเดินทางระยะไกล ควรมีผู้ขับรถอย่างน้อยสองคนเพื่อสลับกันขับรถ และหยุดพักเป็นระยะ เพื่อป้องกันความอ่อนเพลีย

จาก การเดินทางไกล ทำให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนน ที่สำคัญในขณะขับ
รถ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด **ไม่ขับรถเร็ว**

**ไม่แข่งในระยาระยะชั้นขีด ไม่คุย
โทรศัพท์ ขณะขับรถ คาดเข็มขัด
นิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง**

ศึกษาสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทาง
โดยสอบถามข้อมูลเส้นทางจากศูนย์
ข้อมูลจราจรหรือศึกษาจากแผนที่คู่มือ
การท่องเที่ยว เพื่อวางแผนเลือกใช้
เส้นทางที่ปลอดภัย หากต้องขับผ่าน
เส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ควรศึกษาว่ามีจุด
อันตรายที่ควรระมัดระวังมากน้อย
เพียงใด และปฏิบัติตามป้ายสัญญาณ
จราจรริมข้างทางอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์
เส้นทางสายต่าง ๆ จะมีการเล่นสาดน้ำ

ทำให้ถนนเปียกชื้นหรือมีน้ำเจิ่งนอง
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ผู้ขับขี่ควรเพิ่ม
ความระมัดระวังในการขับผ่าน
เส้นทางที่มีการเล่นสาดน้ำ โดยไม่ขับ
รถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า
ให้มากกว่าปกติ ไม่เปลี่ยนช่องทางไป
มาเพราะหากระบบเบรกเปียกน้ำ
ประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลง
ทำให้เบรกไม่อยู่อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนนกรณีที่เกิดเบรกไม่อยู่ให้
แก้ไข โดยรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอ
จากนั้นให้เหยียบแป้นเบรกเบาๆ 3-4
ครั้ง จะช่วยให้เบรกทำงานดีขึ้น
ตลอดจนระมัดระวังผู้ที่เล่นสาดน้ำ
และรถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ
หากผู้ใช้รถใช้ถนนตรวจสอบ
สภาพรถ ศึกษาเส้นทาง เตรียม

ร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เร็ว เมา
ง่วง โทรมไม่ขับอย่างเด็ดขาด จะช่วยลด
อุบัติเหตุทางถนนและสร้างความ
ปลอดภัยในการเดินทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์นี้

**ด้วยความปรารถนาดี จาก
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว**